

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปที่มีชื่อในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล ตำบลแกดำ จำนวนประชากร 4,300 คน (สำนักทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 6 มีนาคม 2551) จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 366 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973:727) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำมาสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล ตลอดจนข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ที่มีเพศ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และหมู่บ้านที่อาศัย แตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

สมมติฐานของการวิจัย

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง
2. ประชาชนที่มี เพศ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และหมู่บ้านที่อาศัย ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เป็นแบบสอบถาม แบบปลายเปิดและปลายปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และหมู่บ้านที่อาศัย

ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม รวม 6 ด้าน คือด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม, ด้านการเมืองการบริหารจัดการ, และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีการลิเคอร์ท (Likert's Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด จำนวน 30 ข้อ

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐานสถิติที่ใช้ เปรียบเทียบตาม หลัก t -test F -test กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ปรากฏผลดังนี้

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และจำแนกเป็นรายด้านพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้านคือด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รองลงมาคือด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 3 ด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ด้านการเมืองการบริหารจัดการ รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม

2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ที่มีเพศ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน พบว่า ประชาชน ที่มีเพศ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน

3. ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานพบว่าควรแก้ไขน้ำประปาหมู่บ้านให้สะอาดควรจัดหาน้ำประปาให้เพียงพอต่อการบริโภค การก่อสร้างร่องระบายน้ำยังไม่ทั่วถึง ควรซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดเพราะใช้งานไม่ได้ ควรซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ควรเพิ่มไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน ควรมีการทำประชาวิจารณ์เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชน ควรมีการขุดลอกร่องระบายน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่าควรส่งเสริมและจัดงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นหรือเป็นเอกลักษณ์ของเทศบาลตำบลแกดำเลย ควรมีการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นมากกว่านี้ ควรสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่น ควรส่งเสริมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มากกว่านี้ มีการใช้งบประมาณในด้านประเพณีที่ไม่เหมาะสมคือสูงเกินไป ควรส่งเสริมให้มีการจัดงานกีฬาประเพณีท้องถิ่นขึ้น
3. ด้านเศรษฐกิจ พบว่าประชาชนในท้องถิ่นขาดอาชีพเสริมรองรับหลังจากหมดฤดูการทำนาและเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรจัดให้มีการอบรมการประกอบอาชีพใหม่ๆ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอยู่เสมอ ควรมีงานรองรับให้ประชาชนในท้องถิ่นทำ เทศบาลควรจัดหางานให้กับประชาชนในท้องถิ่นที่ว่างงานด้วย เศรษฐกิจของชุมชนยังขาดแคลนและไม่ดีพอ เทศบาลไม่ทำงานตามนโยบายด้านเศรษฐกิจเท่าที่ควร
4. ด้านคุณภาพชีวิต และคุณภาพสังคม พบว่าควรดูแลคุณภาพชีวิตของผู้พิการและคนชราให้ทั่วถึง ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อหรือเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่เสมอ เทศบาลควรส่งเสริมกีฬาเยาวชนเพราะเยาวชนจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคม การทำงานของเทศบาลไม่ตรงตามเป้าหมายเท่าที่ควร เทศบาลไม่มีงบประมาณสนับสนุนการณรงค์ของกลุ่ม อ.ส.ม.
5. ด้านการเมืองการบริหารจัดการ พบว่า การ

ดำเนินการตามนโยบายมีความล่าช้า คณะผู้บริหารควรมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการที่ดี ผู้บริหารต้องให้ประชาชนในท้องถิ่นเสนอปัญหาหรือความคิดเห็นเพื่อให้ การแก้ไขปัญหาดตรงจุด การดำเนินงานของเทศบาลควรมีระบบข้อมูลข่าวสารที่ให้ประชาชน ตรวจสอบได้ การกระจายข่าวด้านการเมืองและบริหารของเทศบาลยังไม่ทั่วถึง 6. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าเทศบาลต้องให้ความรู้และแนะนำประชาชนเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้านเพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การนำผักตบชวาหรือหอยเชอรี่มาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ควรจัดหาพันธุ์ไม้เศรษฐกิจมาให้ประชาชนปลูก การดูแลต้นไม้ของเทศบาลไม่ทั่วถึงจึงทำให้มีต้นไม้ตายเป็นจำนวนมาก ควรปลูกและบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับที่ทางเข้าของเทศบาลให้สวยงามอยู่เสมอ ควรปรับปรุงถังขยะและปรับเปลี่ยนถังขยะที่ชำรุดแล้ว ในหนึ่งวันของรอบอาทิตย์ควรจัดให้เป็นวันดูแลและตกแต่งต้นไม้ในเขตเทศบาล ซึ่งอาจจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ประชาชนในท้องถิ่นควรช่วยกันดูแลทรัพยากรของท้องถิ่นตนเอง ควรจัดให้มีการรณรงค์และจัดการเกี่ยวกับความสะอาดในชุมชน เช่น มีการประกวดหมู่บ้านสะอาดของตำบล เป็นต้น ควรจัดให้มีการปลูกป่ามากกว่านี้ เช่น เนื่องในวันสำคัญต่างๆก็ควรจัดให้มีการปลูกป่า ปล่อยปลา ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น

อภิปรายผล

จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผลได้ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง

จากผลการวิจัยดังกล่าวจึงเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้และผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผลดังนี้ ผลการวิจัยที่พบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา วลีรัตน์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขแบบบูรณาการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยรวม อยู่ในระดับ

ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาวดี สีนสายอ (2546 : บทคัดย่อ) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมอยู่ในมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของไพโรจน์ ถาวรวงศ์ (2543 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองปัตตานี พบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลเมืองปัตตานีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวปรินดา อธิศลาเวทย์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่าการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา ศรีนนท์ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของนายทวีศักดิ์ ปักษา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่าการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของเด่นดวง สุบุตรดี (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญพล สุกันทรส (2547 : บทคัดย่อ) การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลเมืองอโยธยาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ผลการศึกษา พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลเมืองอโยธยาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่าเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินงานด้านต่างๆ ค่อนข้างหรือเกือบทั่วถึง อาทิเช่น การจัดให้มีไฟฟ้าตามท้องถนน การซ่อมแซมถนนให้ใช้ได้ การส่งเสริมงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ในชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่นงานวันลอยกระทง งานบุญบั้งไฟ การส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจสอดคล้องกับความต้องการของตลาด การให้ความรู้เรื่องต่างๆ ผ่านหอกระจายข่าว ให้โอกาสประชาชนเสนอโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดหาภาชนะรองรับขยะ การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มี เพศ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและหมู่บ้านที่อาศัย ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

ผลการเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า ประชาชน ที่มีเพศ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและหมู่บ้านที่อาศัยแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากผลการวิจัยดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ และผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับงานวิจัยของเค่นควง สุบุตรดี (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนที่มีเพศแตกต่างกันพบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา ศรีนนท์ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี พบว่า ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล สอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวปรินดา ธิรศิลาเวทย์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีอายุและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของไพโรจน์ ถาวรวงศ์ (2543 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองปัตตานี พบว่า ประชาชนที่มีเพศและเขตตำบลที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาวดี สีนสายอ (2546 : บทคัดย่อ) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่าเพศและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง มีระดับการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าช้างที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา วสิกรณ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขแบบบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ผลการวิจัยพบว่าเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยจำแนกตามถิ่นที่อยู่อาศัย พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากผลการวิจัยดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า

1. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน
2. มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน
3. มีความเข้าใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1.1 เทศบาลควรส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือจัดงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นหรือเป็นเอกลักษณ์ของเทศบาลตำบลแกดำ

1.2 ประชาชนในท้องถิ่นขาดอาชีพเสริมรองรับหลังจากหมดฤดูการทำนาและเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้นเทศบาลตำบลแกดำจึงควรจัดอบรมการประกอบอาชีพใหม่ๆ ให้แก่ประชาชนเพื่อใช้ประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูทำนา

1.3 ควรให้ความสำคัญในด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้พิการและคนชราให้ทั่วถึง

1.4 เทศบาลควรส่งเสริมให้เกิดเวทีชาวบ้านเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอันเป็นการส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

1.5 เทศบาลต้องให้ความรู้และแนะนำประชาชนเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้านเพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การนำผักตบชวาหรือหอยเชอรี่มาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

1.6 เทศบาลควรจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือนหรือตรงกับความต้องการของตลาด

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY